



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2563 - dương lịch 2019



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2563 - dương lịch 2019.

Sáng ngày 19/5, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh. Tại Đại lễ đã tổ chức lễ dâng hoa cúng dường, tuyên đọc thông điệp Phật đản Vesak 2019 của Tổng thư ký Liên hợp quốc, thông điệp Phật đản, Phật lịch 2563 - dương lịch 2019 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông qua thông điệp Phật đản, Phật lịch 2563 - dương lịch 2019 kêu gọi các tầng ni, tín đồ, Phật tử trong toàn tỉnh làm tốt

những lời chỉ dạy của đức Phật. Qua đây còn nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 16 tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) vừa qua là sự kiện quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Phát biểu tại Đại lễ, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, tăng

(Xem tiếp trang 4)  
**THU THỦY - THANH TÂM**

### Dâng hương tưởng niệm 235 năm ngày mất nhà bác học Lê Quý Đôn



Đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm nhà bác học Lê Quý Đôn.

Ảnh: NGỌC LINH

Sáng ngày 18/5, các đồng chí: Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm 235 năm ngày mất nhà bác học Lê Quý Đôn tại khu di tích lịch sử văn hóa nhà bác học Lê Quý Đôn (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà). Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, huyện Hưng Hà, đại diện cấp ủy, chính quyền xã Độc Lập cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính của buổi lễ, các đại biểu và nhân dân địa phương đã dâng hương tưởng niệm nhà bác học Lê Quý Đôn, bày tỏ lòng kính trọng trước cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của ông đối với đất nước, dân tộc. Nhà bác học Lê Quý Đôn sinh năm 1726 tại làng Diên Hà, huyện Diên Hà, nay là thôn Đồng Phú, xã Độc Lập (Hưng Hà), mất năm 1784. Ông là người ham học, thông minh, là học giả uyên bác, là hiện tượng của văn hóa thế kỷ XVIII, đóng góp công lao to lớn cho đất nước, dân tộc.

**MAI THƯ**

### ► Khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người nghèo

\* Sáng ngày 18/5, tại xã Phúc Thành, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện, Quý Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo của xã. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. 196 đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo của xã Phúc Thành đã được cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư khám bệnh, kiểm tra sức khỏe và cấp miễn phí túi thuốc gia đình, cơ số thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Mỗi túi thuốc trị giá 120.000 đồng do Quý Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá gần 500.000 đồng cho 20 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Phúc Thành. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của các cấp hội chữ thập đỏ và đội ngũ y bác sĩ huyện Vũ Thư trong việc tổ chức các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ những mảnh đời yếu thế; đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Các cấp hội chữ thập đỏ đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo ở địa phương, lan tỏa nhiều nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, qua đó vận động mọi nguồn lực từ các doanh nghiệp, đơn vị,

(Xem tiếp trang 4)  
**TU HOÀI**

### ► TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH Tổ chức ngày hội việc làm năm 2019

Sáng ngày 18/5, Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức ngày hội việc làm năm 2019 với chủ đề "Ngày hội việc làm - nơi kết nối sinh viên và nhà tuyển dụng". Ngày hội việc làm năm nay thu hút 11 đơn vị tuyển dụng đến từ các cơ sở y tế, bệnh viện, công ty được trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận tham gia như Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên (Quảng Ninh), Công ty Cổ phần Sao Mai, Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà, Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa chất lượng cao tỉnh Thái Bình... Thông qua các gian hàng tư vấn tại ngày hội, sinh viên có cơ hội trực tiếp gặp gỡ các nhà tuyển dụng, được tìm hiểu, tư vấn, định hướng nghề nghiệp trong tương lai, nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ về cơ hội nghề nghiệp. Đây cũng là cơ hội giúp trên 1.100 sinh viên sắp tốt nghiệp của Trường Đại học Y Dược Thái Bình thêm cơ hội tìm hiểu, lựa chọn một số vị trí việc làm phù hợp với năng lực và nhu cầu của bản thân; trau dồi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng ứng tuyển vào các vị trí việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Ngày hội việc làm cũng giúp các đơn vị tuyển dụng lựa chọn được nguồn nhân lực có chất lượng, phù hợp với nhu cầu thực tế của đơn vị.

**QUYNH LƯU**

### ► ĐÔNG HẢI Tập trung phòng, trừ bệnh đốm trắng trên tôm

Thời gian qua, do thời tiết không thuận lợi, nắng mưa xen kẽ làm khoảng 26ha diện tích nuôi tôm của 35 hộ dân xã Đông Hải (Tiền Hải) bị bệnh đốm trắng. Để xử lý nguồn bệnh đốm trắng tránh lây lan ra diện rộng, xã đã tích cực tuyên truyền đến hộ dân có diện tích tôm bị chết khẩn trương xử lý nguồn nước như dùng hóa chất Chlorine liều cao để xử lý nước trong ao trước khi xả ra môi trường. Không được vớt xác tôm ra môi trường xung quanh. Các ao có nguồn bệnh tôm đốm trắng phải có thời gian cải tạo lại tối thiểu 1 tháng. Khuyến cáo nông dân sau khi xử lý ao nuôi theo quy định cần khắc phục tạm thời chuyển đổi các đối tượng nuôi khác như cua, cá song, rô phi... để bảo đảm duy trì sản xuất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản. Đến nay, Đông Hải đã nhận khoảng 500kg Chlorine của tỉnh, huyện để cấp phát cho các hộ nuôi thủy sản xử lý ao nuôi, hạn chế bệnh tôm đốm trắng lây lan.

**MANH THẮNG**

### ● ĐÔNG HƯNG 366 cá nhân được trao tặng Huân chương Chiến công

Để ghi nhận, tri ân những đóng góp của các cá nhân đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các chiến trường, mang lại hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba cho 366 cá nhân của huyện Đông Hưng. Trong 366 cá nhân vinh dự được nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba vì đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở Lào; 296 cá nhân được nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba vì đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở Campuchia và 63 cá nhân được nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba vì đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở tuyến 1 biên giới phía Bắc. Vừa qua, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Ban CHQS huyện đã trực tiếp về các xã để trao tặng cho các cá nhân.

**THU HIẾN**

### ● THÁI THỤY Hội thi thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ

Chiều ngày 18/5, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Thái Thụy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội thi thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ năm học 2018 - 2019. Tham gia hội thi có 14 thí sinh thuộc 2 khối: tiểu học, THCS của các cụm trường trong huyện. Tham gia hội thi, mỗi thí sinh tự lựa chọn kể một câu chuyện về Bác Hồ với thời lượng không quá 10 phút. Các câu chuyện được chọn lọc từ những tài liệu, ấn phẩm đã được phát hành, phổ biến chính thức. Nội dung các câu chuyện có chủ đề về tình cảm của Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng; lòng yêu nước và những đức tính quý báu của Bác... Các thí sinh đã kết hợp kể chuyện với trình chiếu minh họa bằng những hình ảnh, đoạn phim tư liệu về Bác hoặc lồng ghép các hoạt cảnh, màn hát múa sinh động và hấp dẫn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã biểu dương, khen thưởng các thí sinh xuất sắc. Đây là hoạt động nhằm khơi dậy trong thiếu niên, nhi đồng lòng thành kính, biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu, thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2019).

**QUAN PHƯƠNG**

### VŨ THƯ Sớm lo đê điều trước mùa mưa lũ

(Xem trang 2)



Xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) giải tỏa, phát quang khu vực cống Nang (cống dưới đê hữu Trà Lý).

### Tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

(Xem trang 3)